



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ที่

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่หน่วยงานพัสดุกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรรวม ๖ ส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ

เรื่องจริง

ผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายละเอียด ดังนี้

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖ ของจำนวนโครงการ รองลงมาคือ วิธีสอบราคาจำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ ของจำนวนโครงการ

จากตารางจะเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีจำนวน ๗,๕๒๑,๕๖๐ บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา มีจำนวนสูงที่สุด เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๐๐,๕๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา วิธีตกลงราคา เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๒๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำดับ

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค

หน่วยงานพัสดุกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้

๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ

/๓. การสืบราคากลาง